

เทศน์อบรมฆราวาส ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพฯ

เมื่อเช้าวันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๗

รับทองคำถึงเช้าวันที่ ๖

เรื่องทองคำที่เราจะมอบเข้าคลังหลวงคราวนี้นั้น รับไปถึงเช้าวันที่ ๖ แล้วจากนั้นก็เอาเข้าหลอม จากนั้นก็กำหนดตายตัวในวันนั้นละ จะไม่รับเพิ่มอีกในคราวนี้ เพราะฉะนั้นท่านผู้ใดที่จะบริจาคให้ทันกับเข้าคลังหลวงคราวนี้ก็ให้บริจาคอย่างช้าไม่ให้เลยตอนเช้าวันที่ ๖ เช้าวันที่ ๖ เป็นวันรับทอง จากนั้นแล้วก็เข้าโรงหลอมเลย หลังจากนั้นก็เข้าคลัง

สำหรับดอลลาร์นั้นน่าจะเร็วกว่ากัน ทางนั้นเขาก็รอเอาเช็คใบใหญ่อยู่ เราก็บอกทางนั้นรอก่อน คือเช็คใบใหญ่ที่เราเคยมอบเข้าคลังหลวงเป็นเช็คใบใหญ่ติดกันกับดอลลาร์ เป็นเช็คเงินดอลลาร์มอบเข้าพร้อมกับทองคำ วันนั้นเป็นเช็คใบใหญ่ นี่เขาต้องการจะพิมพ์แล้ว เราบอกให้รอสักหน่อยก่อน ได้มาจำนวนแน่นอนแล้ว ทีนี้ก็บอกเขา เขาก็พิมพ์ใบใหญ่ จากนั้นไปเพิ่มอีกก็ไม่ได้แล้ว ต้องเก็บไว้เสียก่อน เช่นเดียวกับทองคำ ทองคำวันที่ ๖ เอาออกจากนี้ตอนเช้าแล้วก็เข้าโรงหลอม แล้วมาเก็บ แล้วไม่รับมาเพิ่มอีกแหละ ดอลลาร์ก็เหมือนกัน

หลังจากวันนั้นแล้วเราก็ต้องเก็บไว้ตามเดิม เพราะเราเป็นผู้รับผิดชอบ แม้ว่าจะปิด ๆ ก็ตาม แต่เมื่อพี่น้องทั้งหลายมอบเข้ามา หรือถวายเข้ามา ๆ เราก็ต้องเก็บไว้ตามเดิม ควรหลอมเราก็หลอม ควรเก็บก็เก็บ หลอมแล้วเก็บ ได้พอสมควรที่ควรมอบเข้าคลังหลวงแล้วเรามอบเอง มันไม่อยากจะการมอบ ผู้ว่าการธนาคารก็ลูกศิษย์นี้ ไปมอบเมื่อไรก็ได้ แต่ระยะนี้เพื่อให้เข้าใจกันทั่วหน้าว่า เราจะรับทองคำได้เฉพาะเช้าวันที่ ๖ ส่วนดอลลาร์น่าจะก่อนนั้นแล้ว กำหนดให้เลยแล้วก็พิมพ์ตัวใหญ่มา

ทีนี้เหลือจากนั้นเราก็เก็บไว้ตามเดิม ควรหลอมเมื่อไร เข้าคลังหลวงเมื่อไรตามแต่เราเห็นสมควร ก็เข้าตามเดิม จนกระทั่งไม่มีอะไรจะเข้าแล้วก็หยุด สำหรับระยะนี้กำหนดกันวันที่ ๖ เรื่องทองคำก็ดี ดอลลาร์ก็ดี ก็น่าจะมาอยู่เรื่อย ๆ เราก็จะได้เก็บไว้เรื่อย ๆ วันงานนั้นได้ตกลงกันเรียบร้อย ผู้ใหญ่ทางนั้นก็ดี ต้นผ้าป่าเราตั้งที่เคยเรียนให้ทราบแล้วผ้าป่าเป็นพุ่ม ๆ แล้วแต่ท่านผู้ใดจะประดิษฐ์ประดอยแบบไหน ๆ เราเอาอันนั้นมาเป็นตัวอย่างอันหนึ่งเท่านั้น จากนั้นท่านผู้ใดจะทำเป็นพุ่ม ๆ ตามอัธยาศัยของตนที่ชอบอย่างไรแล้วก็ทำ จะรวมหัวกันมาเป็นพุ่มหนึ่ง ๆ ก็ได้

เหล่านี้ก็พูดกันหมดแล้ว เก็บไว้ในที่ปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษา ๆ เราได้พูดกัน

เรียบริ้อยแหละ เป็นแต่เพียงว่าต้นผ้าปาดรานี้จะไม่ให้มีฟาง ฟางมันอยู่ตามป่า ๆ พอ
เข้ากรุงแล้วมันก็กลายเป็นข้าวสุกข้าวสารไปแล้วแหละ เปลี่ยนมาเรื่อย ๆ เลยกลายเป็น
พุ่มไปเลยละ อันนี้ก็เข้าคลังหลวงไทยเราเรียบริ้อย แล้วก็หายห่วงละที่นี้ หายห่วงเป็น
พัก ๆ ส่วนบัญชีทองคำ ดอลลาร์นั้นเรายังไม่ปิด ยังเปิดไว้ชั่วระยะหนึ่ง พอได้จังหวะ
แล้วเราก็จะประกาศปิดอีกเช่นเดียวกัน ปิดทองคำ ดอลลาร์ ปิดแล้วก็ตามเอามาเราก็
ต้องปฏิบัติตามเดิม คือมีความรับผิดชอบกับทองคำ ดอลลาร์นั้นตามเดิม ดังที่เรียนให้
ทราบแล้ว จนกระทั่งหมดไม่มีอะไรแล้วที่นี้ก็เลิกกัน ต่อจากนี้ไปก็จะได้ให้พร

ชมถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนาของหลวงตาตามกำหนดการ ได้ที่

www.Luangta.com หรือ www.Luangta.or.th